



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
11 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 10 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2,310 ราย ติดเชื้อสะสม 187,538 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย เสียชีวิตสะสม 1,375 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,035 ราย หายป่วยสะสม 139,287 ราย ยังรักษาอยู่ 46,876 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 175,586,853 ราย เสียชีวิต 3,787,494 ราย รักษาหาย 159,125,523 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **สหรัฐฯ** จะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 500 ล้านโดส ให้ทั่วโลก **เยอรมัน** นักไวรัสวิทยาระบุแนวคิดที่เชื้อไวรัสโควิด 19 รั่วไหลออกจากห้องทดลองในจีนแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่มีโอกาสที่จะมีแหล่งกำเนิดจากการเพาะพันธุ์สัตว์กินเนื้อและอุตสาหกรรมขนสัตว์ **อูรุกวัย** รายงานผลการฉีดวัคซีนซิโนแวคลดอัตราเสียชีวิตในผู้ใหญ่ได้ 95% **ญี่ปุ่น** ประกาศเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเสร็จสิ้นในเดือน พ.ย. **จีน** เมืองอู่ฮั่นดัดแปลงรพ.ชั่วคราวซึ่งตั้งขึ้นตอนการระบาดใหญ่เมื่อต้นปีก่อนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 **อินเดีย** พบโควิดสายพันธุ์เดลตาทำผู้ป่วยหุบ-เนื้อเน่า

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.กรณีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, INN, thaipbs, kapook, sanook, newtv, nationtv)

-นพ.เวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า การฉีดวัคซีนมีการติดตามความปลอดภัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น จากการเฝ้าระวังพบกรณีเสียชีวิตภายหลังการรับวัคซีน 27 คน สรุปผลแล้ว 12 คนเป็นเหตุการณ์ร่วมไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน อีก 15 คน อยู่ระหว่างการส่งตรวจชิ้นสูตรและสอบสวนโรค

-สพช. ยืนยัน ให้ครอบครัวยื่นเรื่องมาที่สพช.เพื่อรับเงินประกันโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ กรณีเสียชีวิตจ่าย 4 แสนบาท และหากสรุปว่าไม่ได้เสียชีวิตจากวัคซีนจะไม่มีเงินเรียกคืน

#### **สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-จ.กาญจนบุรี พบชาย อายุ 84 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 1 วัน ญาติสงสัยว่ามาจากการฉีดวัคซีน ขอให้ส่งชันสูตรอย่างละเอียด

#### 2.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, mcof, pptvhd36) ทีวีช่อง 7

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึงความคืบหน้าการซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เซ็นสัญญาซื้อขายกับไฟเซอร์แล้ว หลังร่างหนังสือสัญญาผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด จากนั้นบริษัทจะไปขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งวัคซีนจะมาภายในปีนี้ 20 ล้านโดส ส่วนวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะจัดซื้อ 5 ล้านโดส อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, ch7, bangkokinsight, kapook, TNN)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า วันนี้ไทยได้รับวัคซีนซิโนแวคจากจีน 1 ล้านโดส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะตรวจรับรองรุ่นการผลิตและกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วที่สุด ส่วนล็อตต่อไปยังไม่ทราบวันที่ชัดเจน สำหรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่จะจัดส่งวันที่ 14 มิ.ย. ได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคว่าบริษัทขอเลื่อนไปประมาณ 2 วัน แต่ยืนยันจะมีวัคซีนทยอยเข้ามาต่อเนื่องตามกำหนด นอกจากนี้ รมว.สร.ได้เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคเพื่อจัดสรรเพิ่มจากเดือนละ 3 ล้านโดส อาจเป็น 5 ล้านโดส ซึ่งการใช้ในเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป ต้องรอทางการจีนขึ้นทะเบียนก่อน หาก WHO ศึกษาเอกสารและให้การรับรอง อย. ไทยจะพิจารณาอนุมัติให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในกลุ่มอายุ 3 ปี ขึ้นไปได้

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดสที่มาถึงไทยล่าสุด เก็บในคลังของ อภ. แล้ว ใช้เวลาตรวจคุณภาพ 1-2 วัน ส่วนการจะนำออกไปใช้ต้องมีเอกสารแสดงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนสุดท้ายควบคู่กับรับรองรุ่นการผลิต ซึ่งต้องรอบริษัทผู้ผลิตส่งมา

#### 3.ปัญหาการจัดสรรวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า วัคซีนที่ได้มาหมดแล้วแต่ห้ามประกาศเลื่อน ทำให้เจ้าหน้าที่หน้างานเครียดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับวัคซีนไม่พอ เชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะวิกฤตกว่านี้เพราะวัคซีนแอสตราที่สยามไปโอโซนผลิตจะได้มาน้อยมากเนื่องจากต้องส่งให้ต่างประเทศด้วย แนะนำปัญหาโดยแก้ไขแอปฯ หมอพร้อม ให้รพ.สามารถเปลี่ยนข้อความได้ และผู้บริหารระดับสูงไม่ควรบอกว่าวัคซีนพอ แต่ต้องบอกความจริงว่าวัคซีนในช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้ มาน้อยกว่ายอดที่ควรจะได้รับ ส่วนหนึ่งต้องเอาไปใช้ในพื้นที่ระบาดสูง พื้นที่ที่มียอดจองมากจึงต้องเลื่อนการฉีดออกไป รพ.สามารถบอกเลื่อนประชาชนได้ เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv, pptvhd

-น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เผย จ.ราชบุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราฯ 7,500 โดส ซิโนแวค 4,080 โดส ฉีดให้ประชาชนได้ไม่ถึง 10,000 คน และรู้จำนวนซ้ำทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานลำบาก ขณะที่โรงเรียนใกล้จะเปิดเรียนแล้ว อยากขอความเป็นธรรม เรื่องการจัดสรรวัคซีนให้จังหวัดด้วย

#### 4.ผู้เฝ้าคุมกำเนิดทุกชนิดฉีดวัคซีนโควิดได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ mcot

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เห็นชอบให้ผู้เฝ้าคุมกำเนิดทุกชนิด และผู้วางแผนมีบุตร สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้

#### 5.คลัสเตอร์ใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, innnews, sanook)

-ชลบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง คือ ตลาดบ้านทุ่ง อ.ศรีราชา พบผู้ติดเชื้อ 28 ราย และบริษัทให้บริการขนส่งและเช่ารถยนต์ พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย นครศรีธรรมราช พบคลัสเตอร์ใหม่ วงพนักในงานศพ อ.ทุ่งใหญ่ สังกัดหมู่บ้านทันที พบติดเชื้อ 8 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 83 ราย

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย กทม. ขณะนี้มี 70 คลัสเตอร์ ซึ่งในวันนี้ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ แผนการตรวจตลาด 486 แห่งในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ 24 พ.ค. - 9 มิ.ย. ตรวจไปทั้งสิ้น 379 ตลาด มี 90 แห่งไม่ผ่านมาตรฐาน โดยข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่มีไทยชนะ และไม่ผ่านมาตรฐานความสะอาด

#### 6.อาการตาแดงที่สงสัยว่าจะเป็นโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-รพ.เมตตาประชารักษ์ เผยว่า อาการตาแดงที่สงสัยว่าเป็นจากการติดเชื้อโควิด ต้องมีอาการอื่น ๆ ของการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย เช่น ผื่น น้ำมูกไหล มีไข้ สามารถพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่แสดงอาการทางตาเพียงอย่างเดียวได้แต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งอาการตาแดงจากโควิด 19 พบมากขึ้นในการระบาดระลอกใหม่ หากการติดเชื้อโควิดอยู่ในระดับรุนแรงจะพบอาการแสดงทางตา เยื่อตาอักเสบได้ และยังสามารถพบเชื้อโควิดได้ในน้ำตา จึงควรระวังการสัมผัสตา ขยี้ตา อาจนำเชื้อเข้าสู่เยื่อตา และแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้

#### 7.ความเชื่อวัคซีนโควิดทำให้เป็นหมัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-ในสหรัฐฯ มีความเชื่อว่าวัคซีนโควิด 19 อาจทำให้ผู้ชายเป็นหมัน ด้านแพทย์ระบุ ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน ซึ่งปริมาณของไวรัสในผู้ป่วยโควิดหรือปริมาณของวัคซีนโควิด 19 มีไม่มากพอที่จะทำให้ผู้รับเชื้อและรับวัคซีนกลายเป็นหมันได้

#### 8.เว็บปลอมหลอกให้ลงทะเบียนโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** facebook

-เพจ Drama-addict เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ เตือนว่า มีเว็บปลอมแอบอ้างเป็นเว็บของ สธ. หลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเพื่อลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด

#### 9.คิวฉีดวัคซีน VIP

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ch3

-นพ.ชรินทร์ จันทะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บางปูใหม่ ชี้แจงและขอโทษประชาชน กรณีหน่วยบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรปราการ มี VIP แทรกคิวฉีดวัคซีน สาเหตุจากเจ้าหน้าที่บางคนจำเป็นต้องฉีดก่อน ยืนยันจะไม่เกิดเรื่องนี้อีก

#### มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 3

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เผื่อระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ในประเทศ จากการสุ่มตรวจตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2564 รวม 4,185 ราย พบสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) มากที่สุด

## ประเด็นข่าว

3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.48 รองลงมาคือ สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 348 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.32 สายพันธุ์ดั้งเดิม (B.1 (dade G), B.1 (dade GH), B.1.1.1 (dade GR) 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.34 สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 และสายพันธุ์ B.1.524 จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.24 ได้ประสานรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนยูว อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งคลิปวิดีโอสุขภาพดี มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชวนคนในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. เปิดโหวต 23 - 27 มิ.ย. และประกาศผล 28 มิ.ย. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กกองสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, INN)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. แบ่งการเปิดเทอมแต่ละจังหวัดเป็น 1.สีแดงเข้ม 4 จังหวัด เปิดเรียนพร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ แต่ให้ใช้วิธีออนแอร์ ให้เอกสารใบงานถึงบ้าน 2.สีแดง 17 จังหวัด และ 3.สีส้ม 56 จังหวัด สามารถเรียนแบบผสมผสานได้ ทั้งออนไซต์ ออนไลน์ ออนแอร์ ส่วนกทม.ให้เรียน On School Line

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, INN, TNN, mcot)

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. เริ่มมาตรการควบคุมคนงานในแคมป์ก่อสร้าง โดย กทม. และ สธ. ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าไปช่วยควบคุมพื้นที่บางจุด เน้น 3 มาตรการ คือ ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม แต่ยังไม่สั่งปิดไซต์งานก่อสร้าง ส่วนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม จากการประเมินของสธ.ยังเป็นห่วงการแพร่ระบาด ดังนั้นจึงให้เรียนออนไลน์ โดยศบค.ได้เพิ่มมาตรการเข้มในการควบคุมพื้นที่

-รพ.จุฬารัตน์ เผยขั้นตอนขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มระยะ ที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน 1.องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ตั้งแต่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไป 2.คกก.บริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน 3.คกก.บริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 4.องค์กรและหน่วยงานทำสัญญาพร้อมชำระเงิน 5.องค์กรและหน่วยงานอัปโหลดรายชื่อผู้เข้าฉีดวัคซีน 6.ผู้มีรายชื่อในระบบเข้าฉีดวัคซีนกับรพ.ที่องค์กรประสานไว้

-นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล นายก อบจ.กระบี่ และนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หลักการกว้าง ๆ ไม่ได้บอกแนวทางร่วมมือกับส่วนราชการอื่น และการจองซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ผ่านทางเว็บไซต์มีปัญหาเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้มท.มีหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน หากระเบียบข้อใดเป็นปัญหาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นหรือออกระเบียบใหม่ ส่วนกรณีที่ศบค.เป็นห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ำ อยากให้มองว่าอปท.ที่เข้ามาเป็นเพียงหน่วยเสริม หากอปท.ใดไม่มีงบประมาณหรือดูแลได้ไม่ทั่วถึง เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลต่อไป

-นายก อบจ.อุดรฯ ส่งเอกสารถึงสื่อมวลชนและผ่านกลุ่มจังหวัด เกี่ยวกับการส่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มภายใต้งบประมาณของอบจ.อุดรธานี เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 อย่างละ 50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**กัญชา-กัญชง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เผยว่า ได้หารือร่วมกับ อย.ถึงแนวทางการทำงานเพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงออกสู่ตลาด โดยอย.จะปรับ 3 P คือ Protect, Promote, Provide เพื่อให้เกิดความสมดุลของการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าได้ พร้อมทั้งวางแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยช่วยเหลือในการจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการให้คำแนะนำในการออกแบบการทดสอบและประเมิน เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น

**จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-กรม. เห็นชอบการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา สำหรับวุฒิป.ตรีที่จบการศึกษาใหม่ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกิน 30 ก.ย. 2565 และไม่มีต่อการต่อสัญญาจ้าง ได้รับสิทธิเทียบเท่าพนักงานราชการปกติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีโควตาการจ้าง ดังนี้ ก.แรงงาน 1,774 อัตรา ก.เกษตรฯ 1,644 อัตรา ก.มหาดไทย 1,218 อัตรา ก.การคลัง 1,045 อัตรา ก.คมนาคม 546 อัตรา ก.ยุติธรรม 505 อัตรา และ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.ดิจิทัลฯ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.พลังงาน ก.วัฒนธรรม ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม แห่งละ 406 อัตรา เริ่มเดือน มิ.ย.นี้ และส่วนราชการรายงานผลการจ้างภายใน 16 ก.ค. 2564